

# 4 ปีผ่านไป ไหวเหมือนโกหก



สวัสดีปีใหม่ 2557 ทุกท่านครับ เป็นอย่างไรกันบ้าง ช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างครับ ส่วนผมก็ได้กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดครับ เวลาแห่งความสุขมันช่างหมดไปเร็วจริงๆ นี่ก็เหมือนกันเฉลอปาบเดียวร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปก็ครบรอบ 4 ปีเต็มแล้วครับ เตรียมเข้าสู่ปีที่ 5 จะว่าไปตลอด 4 ปีที่ผ่านมาร้านของเราที่ผ่านอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมายมีทั้งสุขและทุกข์ปนเคล้ากันไป แต่ยังไงเราจะไม่ท้อและจะยืนหยัดอยู่คู่เป็นเพื่อนนักกรูมมิ่งต่อไป

เมื่อทั้งสองวาระมาบรรจบพบเจอกันพอดี ทางร้านของเราจึงมีของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ มอบให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ไว้กันตลอดมาและเป็นของขวัญปีใหม่ไปด้วยพร้อมกัน ตอนแรกผมก็นานหลายวันมาก ว่าเราจะให้ของขวัญอะไรกับลูกค้าดีนะ เพราะเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมาผมได้แจกปฏิทินตั้งโต๊ะ ตอนแรกก็กะจะแจกปฏิทินเหมือนเดิม แต่พอลองคิดไปคิดมาปฏิทินมันมีข้อเสีย เพราะมันอยู่กับลูกค้าได้แค่ปีเดียวเท่านั้น จากนั้นมันก็จะถูกส่งลงไปในถังขยะ

ผมเลยคิดว่าเราน่าจะแจกของอะไรที่มันอยู่กับลูกค้าได้นานและเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ลืมร้านเราด้วย ผมก็นั่งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยจนมาเจอแก้วกาแฟ ตอนนั้นคิดในใจมันต้องอยู่กับลูกค้านานแน่นอน ถ้าลูกค้าไม่ทำหล่นแตกเสียก่อน ผมก็เลยรีบติดต่อเพื่อสั่งผลิตเลย ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นละครับ สวยน่าใช้เลย

ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาซื้อของที่ร้านก็ได้ครับ เพียงแค่แวะมาทักทายกับคุณอิสริย์ ทามสารทุกข์สุขดิบ เพียงแค่นี้ก็รับแก้วกาแฟกลับบ้านไปได้เลย แต่ต้องขอร้องลูกค้าเก่าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับ เราไม่สามารถส่งให้ได้เพราะค่า EMS มันแพงครับ แต่ถ้าคุณสั่งของเราสักชิ้นสองชิ้นเราส่งแก้วกาแฟถึงบ้านคุณฟรีทันที

ลืมบอกไปแก้วกาแฟของร้านเรามีจำนวนจำกัดนะครับ มาก่อนได้ก่อน มาช้าของหมดไม่รู้ด้วยนะ แฟนพันธุ์แท้ของร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปไม่ควรพลาดนะจ๊ะ



ในปี 2557 นี้ ร้านของเราได้เตรียมวางแผนงานไว้หลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ที่มีคิวเตรียมสั่งเข้ามาอีกเพียบ รอติดตามชมกันได้เลยเร็วๆ นี้แน่นอน แต่ขออุบไว้ก่อนนะ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้าง เดี่ยวคู่แข่งไหวตัวทัน อีอิ

นอกจากนี้เราได้วางแผนที่จะไปงาน InterZoo 2014 ที่เยอรมัน งานนี้ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่วงการสัตว์เลี้ยงไปออกงานแสดงสินค้ากับเพียบ เตรียมรอดูสินค้าใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เลยครับ



## Interzoo 2014

29 May - 01 June 2014 - Nuremberg, Germany

ผมก็ได้วางแผนไว้อีกเหมือนกันว่าในช่วงระหว่างไปงาน InterZoo 2014 นี้ จะแวะไปเยี่ยมชมโรงงานสินค้าที่เรานำมาขายสักหน่อย จะได้เห็นว่าคุณมีกระบวนการผลิตอย่างไร เพื่อยืนยันในคุณภาพของสินค้า ดังเช่นคราวที่แล้วนั้น ผมได้ไปขอเยี่ยมชมโรงงานกรรไกร Witte – Roseline ว่าเค้ามีดีอะไรทำไมกรรไกรของเค้าถึงเป็นที่นิยมของนักกรูมมิ่งทั่วโลก ถ้าท่านไหนยังไม่ได้อ่านบทความนี้ในนิตยสารโลกสัตว์เลี้ยงฉบับที่ 186 ท่านสามารถไปติดตามอ่านย้อนหลังที่เว็บไซต์ร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปได้อีกหนึ่งช่องทางครับ

ผมว่าน่าจะมีลูกค้าหลายท่านกำลังสงสัยว่าแล้วโปรโมชั่นสินค้าปี 2557 จะเป็นอย่างไร ของจะขึ้นราคาไหม ผมขอบอกตามตรงเลยนะครับว่า ตอนนี้อยู่ผลิตเกือบทุกบริษัทแจ้งราคาสินค้าสำหรับปี 2014 มาให้ผมแล้ว สินค้าทุกชิ้นขึ้นราคาหมด แต่ทางร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปของเราจะตรึงราคาสินค้าเดิมและโปรโมชั่นดี ๆ ไว้ก่อน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาสินค้า เราจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าร้านของเรายังขายสินค้าราคาเดิมอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น

- ไบมีด Andis เริ่มต้นที่ 750 บาท
- ไบมีด Oster เริ่มต้นที่ 900 บาท
- บัตตาเลียนทุกรุ่น (ยกเว้น KM2) แกรมไบมีด Oster เบอร์ 10, 15, 30, 40 หรือ 50 เพิ่มอีก 1 ใบ
- กรรไกร Witte-Roseline เริ่มต้นที่ 3,500 บาท

สำหรับช่วงนี้ที่ลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าทำไมโทรไปหาคุณอิสริย์แล้วไม่ค่อยรับโทรศัพท์หรือโทรกลับมาช้า คือว่าช่วงนี้คุณอิสริย์ไปเรียนตัดขนสุนัขครับ เค้าไปเรียนรู้เทคนิคในการตัดขนสุนัข เพื่อที่จะได้อธิบายเทคนิคการใช้สินค้าได้ดียิ่งขึ้นครับ ผมและคุณอิสริย์ต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ

หลังจากที่คุณอิสริย์ได้ไปเรียนตัดขนสุนัข ทางอาจารย์ที่สอนก็ได้แนะนำสินค้าให้ทางร้านของเรา นำเข้ามาขายมีดังนี้ครับ

### 1. THE STUFF CONDITIONER AND DETANGLER

มันเป็นเหมือน Conditioner ใช้ฉีดไปที่ตัวของสุนัข เหมาะสำหรับสุนัขขนยาว ๆ มันมีส่วนผสมที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและไม่เป็นพิษ ซึ่ง The STUFF มันจะช่วยให้ขนสุนัขไม่พันกันและแลดูสะอาด นานขึ้น จะใช้หลังจากอาบน้ำเสร็จ แม่ผมได้ลองไปใช้แล้วก็บอกว่าโอเคเลย

ซึ่งขวดที่ร้านเรานำเข้ามาขาย เป็นแบบสูตรเข้มข้น (Concentrate) ขนาด 4 oz. ราคา 600 บาท วิธีใช้ต้องนำมาผสมกับน้ำ ส่วนรายละเอียดการใช้งานเดี่ยวผมถามคุณอิสริย์แล้วจะมาอธิบายในฉบับต่อไปนะครับ



## 2. GIMBORN R-7 EAR POWDER

แป้งถอนขนหู Gimborn R-7 เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สินค้า Gimborn ใช้สำหรับทำความสะอาดหูของสุนัขและยังมีส่วนช่วยในการลดกลิ่นบริเวณหูสุนัข ขนาดที่เรานำเข้ามามีขนาด 24 g. ราคา 350 บาท



สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี 2557 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง ขอให้สมปรารถนาในทุกสิ่งทีหวัง พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop

[www.mamagroomingshop.com](http://www.mamagroomingshop.com)